

Số: /TB-UBND

Việt Yên, ngày tháng 03 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19**

Ngày 07/3/2020, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện; ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện kết luận một số nội dung như sau:

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả nhất định; đã rà soát, nắm chắc các đối tượng người nước ngoài, người Việt Yên đến từ hoặc đi qua các vùng dịch trở về địa phương, kịp thời đưa đi cách ly tại điểm cách ly y tế tập trung của tỉnh hoặc yêu cầu cách ly tại nhà, nơi lưu trú...; các cấp, các ngành đã tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch; ý thức của nhân dân trong công tác tự phòng có chuyển biến tiến bộ. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 01/02/2020 và Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện, Thông báo số 40/TB-BCĐ ngày 05/02/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, Thông báo số 12/TB-UBND ngày 21/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện, cũng như một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chủ tịch UBND huyện còn chậm; việc rà soát, báo cáo đối tượng nghi nhiễm có lúc, có nơi còn chậm; việc bảo đảm hậu cần chưa thật sự chủ động, còn lúng túng.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường và lây lan nhanh. Thực hiện Thông báo số 70/TB-UBND ngày 06/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại buổi giao ban về công tác phòng, chống dịch Covid-19; để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; Chủ tịch UBND huyện-Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị trong huyện, các xã, thị trấn tiếp tục xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm; nghĩa vụ, trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mọi người dân. Quán triệt và thực hiện tốt phương châm “*chống dịch như chống giặc*”, bình tĩnh, chủ động nhưng không được chủ quan đồng thời tránh gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Rà soát, triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện; nhất là các nhiệm vụ của từng ngành, địa phương nêu trong Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 01/02/2020 và Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện,

Thông báo số 40/TB-BCĐ ngày 05/02/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, Thông báo số 12/TB-UBND ngày 21/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện và các nhiệm vụ theo chức năng của ngành, đơn vị, địa phương. Trước ngày 15/3/2020 phải tập trung cao cho các nhiệm vụ chậm tiến độ.

2. Quán triệt và thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “*không chỉ các cơ quan chức năng mà ngay cả tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn cũng phải biết được tình hình ở địa bàn, hoạt động sinh sống làm việc của người dân để nắm tình hình, phát hiện sớm những bất thường và có biện pháp ngăn chặn*”. Công an huyện, ngành Y tế và UBND cấp xã tiếp tục tăng cường rà soát, giám sát chặt chẽ những người ở nước ngoài nhập cảnh vào huyện, bảo đảm tất cả người nước ngoài khi về đến địa phương đều phải thực hiện khai báo y tế, được kiểm tra hộ chiếu, đo thân nhiệt. Mỗi xã, thị trấn thành lập một tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ trên, thành phần tổ công tác bao gồm: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn làm tổ trưởng, các thành viên bao gồm: Công an, Trạm Y tế, cán bộ thôn, khu phố và các thành phần khác có liên quan... Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định thành lập tổ công tác xong trong ngày **08/3/2020**, gửi về UBND huyện (*qua phòng Y tế và Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp*).

Đối với người đến từ Trung Quốc (*gồm cả Hồng Kông và Ma Cao*), Hàn Quốc, Italya, Iran nhập cảnh vào huyện và người Việt Nam đến từ hoặc đi qua 4 quốc gia (*Trung Quốc, Hàn Quốc, Italya, Iran*) về nước phải thực hiện cách ly tập trung ngay; **không chấp nhận thời gian cách ly 14 ngày tại nước thứ 3**.

Thực hiện ngay việc rà soát tất cả những người (*cả người nước ngoài và người Việt Nam*) trên địa bàn huyện đi nước ngoài **trở về từ 24/02/2020** đến nay (*trong đó tách riêng đi Châu Âu để báo cáo theo yêu cầu của tỉnh*) nhưng chưa thực hiện khai báo y tế thì phải thực hiện khai báo y tế ngay. Trên cơ sở đó rà soát, sàng lọc các đối tượng nếu có đi qua vùng dịch thì phải cho cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ngay. UBND cấp xã báo cáo kết quả rà soát về Công an huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện **trước ngày 10/3/2020** và duy trì rà soát hằng ngày; đồng thời, tiếp tục thực hiện Công văn số 407/UBND-VP ngày 19/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện, bảo đảm giám sát từ sớm, từ đầu những người địa phương đi nước ngoài sẽ trở về trong thời gian tới.

Công an, Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện quản lý, giám sát, theo dõi y tế chặt chẽ đối với các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú, tuyệt đối không để ra khỏi khu vực cách ly, đồng thời tuyên truyền, vận động cá nhân và hộ gia đình phối hợp, chấp hành các quy định về cách ly y tế. Đối với các trường hợp theo dõi, giám sát y tế nếu có triệu chứng nghi ngờ, UBND cấp xã phải báo cáo ngay về Trung tâm Y tế huyện để có biện pháp xử lý kịp thời.

**Khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới trên cả nước**, Trung tâm Y tế huyện phải chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và cơ quan ngành dọc cấp trên để nắm sát tình hình xem có trường hợp nào tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh liên quan đến huyện Việt Yên để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch; đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện ngay để chỉ đạo thực hiện. Khi phát hiện những người tiếp xúc gần với người bệnh (hàng F1) trên địa bàn Việt Yên thì các cơ quan chức năng của huyện, UBND xã liên quan

phải tham mưu ngay việc triển khai xác minh lịch trình, sơ đồ chi tiết hoạt động của người tiếp xúc gần và đề xuất các biện pháp cách ly theo 4 cấp đối với từng đối tượng có liên quan (*cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cách ly tập trung tại tỉnh, cách ly tại nhà và khoang vùng cách ly nơi ở*); khảo sát, lên sơ đồ khu vực đối tượng tiếp xúc gần cư trú/hoạt động để lên phương án cách ly khu vực đó khi cần thiết (*khảo sát chi tiết số hộ, số dân, địa hình, địa vật và diện tích khoang vùng cách ly*); phối hợp với cơ quan liên quan nhanh nhất có thể để tiến hành xét nghiệm, giám sát, tiêu độc khử trùng; thông tin cho các địa phương liên quan (*trong huyện, ngoài huyện*) để chủ động phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch.

3. Tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền trên loa truyền thanh về diễn biến tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm để người dân hiểu rõ, tránh gây tâm lý hoang mang và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh; nâng cao ý thức nếu thuộc đối tượng phải khai báo, cách ly y tế; kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương các thông tin liên quan đến tình hình dịch, bệnh trên địa bàn. **Khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng khẩu trang để bảo vệ trong hoạt động hằng ngày, nhất là tại nơi đông người.**

4. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về việc dừng tổ chức các hoạt động lễ hội. Vận động nhân dân giảm tối đa quy mô các đám cưới. UBND cấp xã chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ hoạt động đông người tại các di tích lịch sử văn hóa (*nếu có dù đã thông báo không tổ chức lễ hội*) và đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh thông qua các hoạt động đo nhiệt độ, yêu cầu đeo khẩu trang, phun tiêu độc khử trùng, giữ gìn vệ sinh môi trường, đặt pano áp phích và phát loa truyền thanh. Phòng Văn hoá và Thông tin tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý hoặc tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch bảo đảm hậu cần tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trên tinh thần cụ thể hóa Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện, gắn với chức năng, nhiệm vụ, thực tế của ngành, địa phương; bảo đảm chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất, thuốc, nhân lực..., theo các tình huống đã đề ra theo phương châm “*4 tại chỗ*”. Thời gian **hoàn thành trước ngày 15/3/2020** và gửi về Phòng Y tế huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện rà soát lại Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện để tham mưu việc điều chỉnh, bổ sung danh mục mua sắm trang thiết bị, thuốc men y tế phòng, chống dịch nếu cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện khảo sát, lên phương án cải tạo, sửa chữa, bổ sung trang bị đồ dùng thiết yếu để bố trí các khu cách ly tập trung ngoài Trung tâm Y tế huyện (*Trạm Y tế thị trấn Nénh, Tiểu đoàn 8 nếu được trên đồng ý, khu vực khác trên địa bàn*) và khu vực bố trí Bệnh viện dã chiến; báo cáo Chủ tịch UBND huyện **trước ngày 15/3/2020**.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Phòng Y tế khảo sát, tham mưu tổ chức diễn tập tình huống ứng phó, xử lý khi phải hiệp đồng, tổ chức cách ly tập trung đông người trên địa bàn; báo cáo Chủ tịch UBND huyện **trước ngày 15/3/2020 để thực hiện diễn tập trong tháng 3/2020.**

5. Duy trì hoạt động nền nếp hoạt động thường trực 24/24h của ban chỉ đạo các cấp và ngành y tế, tổ phản ứng nhanh để tiếp nhận thông tin người nghi nhiễm nCoV và có biện pháp xử lý kịp thời.

6. Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp với các phòng, ngành, xã, thị trấn tổ chức đưa tin trên Báo, Đài tỉnh và Trang thông tin điện tử của huyện về hoạt động tài trợ, ủng hộ vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch trên địa bàn huyện; đồng thời, gửi Thư cảm ơn của Chủ tịch UBND huyện.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Chỉ đạo, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết và tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT.

**Bản điện tử:**

- Sở Y tế;

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Thành viên BCD, Tổ giúp việc

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện;

- LDVP, CVTH.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Văn Thiệp**